



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับประจำวันที ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๙ มูลค่าข่าว ๙๔,๓๖๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

# สพฐ.เล็งใช้อัตนัยคัดเด็กม.1,ม.4

ASTVผู้จัดการรายวัน - “อภิชาติ” ผุ้ดูแล รบ นร.เข้าเรียน ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2558 เพิ่มสอบข้อเขียนหลังพบหลาย ร.ร.นำมาใช้ ซึ่งช่วยวัดทักษะภาษา จ่อชง กพฐ.เห็นชอบ

วานนี้ (30 มี.ค.) นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการ กพฐ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2557 ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จ.ปทุมธานี และอิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(สพฐ.) กำหนดให้มีการจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ

โดยนายอภิชาติ กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมว่า ภาพรวมการจัดสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.4 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหา ทั้งนี้ จากการตรวจเยี่ยมสนามสอบพบประเด็นน่าสนใจ เรื่องการออกข้อสอบของแต่ละโรงเรียน อาทิ โรงเรียนศึกษานารี ให้อาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ช่วยออกข้อสอบ ขณะที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ออกข้อสอบเอง แต่นำสนใจตรงที่มี

ข้อสอบอัตนัย ให้เด็กได้เขียน เป็นการวัดทักษะความสามารถในการใช้ภาษาของเด็กแต่ละคนไปในตัว ไม่ใช่ให้กากบาทเพียงอย่างเดียว ดังนั้น ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 ตนจะเสนอให้ทุกโรงเรียนสอบข้อเขียนเพิ่มเพื่อจะวัดทักษะในการใช้ภาษาของเด็กตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน แต่เรื่องดังกล่าวจะต้องนำเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) รวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากโรงเรียนต่างๆ ด้วย

“หากวัดทักษะการใช้ภาษาของเด็กตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน จะเป็นเรื่องดีเพราะจะรู้จุดอ่อนของเด็กแต่ละคน แต่เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับผู้อำนวยการโรงเรียนด้วยว่าจะตัดสินใจอย่างไร เพราะเข้าใจว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงจะกระทบต่อระบบการสอบในภาพรวม เพราะจะทำให้การตรวจข้อสอบช้าลง ส่งผลกระทบต่อการศึกษาต่อของเด็ก ดังนั้น จึงอาจต้องปรับเวลาการสอบเข้า ม.1 และ ม.4 โดยต้องเลื่อนให้เร็วขึ้น เพื่อให้โรงเรียนมีเวลาตรวจข้อสอบ” นายอภิชาติ กล่าว ■